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Athugasemd vegna Rammáætiunar komudagur 2012

„Ég, Anna S igríðun Gunnlaugsdóttir 120657-3059, ge ri alvarlegar athugasemdir við að 
jarðhitasvæðið við Sve ifluhá ls 1 Reykjanesfólkvangi sé sett í  nýtingarflokk í  Rammaátælun 
og te l því betur borgið í  verndarflokki. Þetta svæði er í  næsta nágrenni höfuðborgarinnar
og borgarbúar jafnt sem ferðamenn v ilja  njóta náttúrunnar við túnfótinn. Pess má geta að
y f i r  um 120 þúsund ferðamenn komu á svæðið síðasta sumar.

Að breyta friðlýstum  fólkvangi og útivistarsvæ ði í  orkuvinnslusvæði er eitthvað sem hlýtur 
að vera rangt á tímum þegar náttúrusvæði í  nálægð við þéttbýli hafa a ld re i verið 
verðmætari einmitt nú þegar bensínverð er í  hæstu hæðum og kostnaðarsamt að ferðast um 
langan veg t i l  að njóta náttúru s lík ra  svæða.

Sömuleiðis ættu Eldvörp sk ily rð is la u s t  að fara í  verndarflokk. Þar ligg ja  gamlar
þ jóð le ið ir sem í  dag eru vinsælar gönguleið ir. Auk þess ætti ekki að hröfla við umhverfi 
gígaraðarinnar s já lf ra r  sem er e instakt jarðfræ ðilegt fyrirbæ ri, sambærilegt við 
Lakagiga."

Bestu kveðjur

anna
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